

Runner chờ mong khám phá VPBank Can Tho Music Night Run 2024

15:27 10/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 không chỉ là cuộc đua tốc độ mà là nơi âm nhạc, thể thao hòa quyện, thúc đẩy tinh thần thi đấu của vận động viên (VĐV). Phía sau marathon và nghệ thuật giải trí, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 nhằm lan tỏa lối sống năng động, tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng, hướng tới sự thịnh vượng cả về vật chất và tinh thần.

Ngay từ khi có thông tin về giải đấu, các câu lạc bộ, runner đều mong chờ, khám phá VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Là người sinh sống ở Cần Thơ lâu năm nhưng anh Quỳnh và các thành viên của Hợp Lực Team chưa có cơ hội trải nghiệm giải chạy đêm kết hợp cùng lễ hội âm nhạc chuyên nghiệp, đỉnh cao.

“VPBank Can Tho Music Night Run 2024 là dịp để chúng tôi được khám phá vẻ đẹp Tây Đô về đêm qua lăng kính mới mẻ. Đặc biệt, vừa chạy còn được thưởng thức cả âm nhạc nên cả team đều rất hào hứng, thích thú.” Anh Trương Khắc Quỳnh, Phó trưởng nhóm Hợp Lực Team chia sẻ.



Hợp Lực Team đã sẵn sàng để tranh tài tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

Hợp Lực Team là một trong những nhóm có số lượng thành viên tham gia đông nhất VPBank Can Tho Music Night Run với hơn 200 VĐV. Với tiêu chí “Chạy để vui”, VPBank Can Tho Music Night Run cũng dịp để cả team kết nối với cộng đồng đam mê môn thể thao đại chúng trên mọi miền tổ quốc.

“Chúng tôi không chỉ tham gia với tư cách VĐV mà còn là vai trò chủ nhà. Cảm giác được tiếp đón bạn bè cả nước, giới thiệu hình ảnh Cần Thơ nên thơ, hiền hòa, mến khách thật rất đặc biệt.” anh Quỳnh vui vẻ cho biết. Không chỉ các nhóm chạy, nhiều VĐV cũng mong ngóng, chờ đợi khoảnh khắc khám phá đường chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

Anh Sơn Phan, chủ kênh TikTok nổi tiếng “Chạy cùng Sơn Phan” với hàng ngàn follow thường chia sẻ về các bí kíp rèn luyện marathon cũng rất hào hứng chờ đón trải nghiệm VPBank Can Tho Music Night Run 2024. “Tôi đã từng có cơ hội trải nghiệm giải đấu thể thao kết hợp âm nhạc nên rất ấn tượng với mô hình thể thao này. Thực sự bùng nổ cảm xúc, nhất là sau khi nỗ lực trên đường đua, lại được đắm mình trong âm nhạc, đấy là giây phút đáng nhớ nhất” anh Sơn Phan chia sẻ.

Còn với anh Hoàng Anh, runner đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 là giải đấu đáng mong chờ nhất Tây Nam Bộ trong tháng 4 này. “Cảm giác dòng người cùng hòa nhịp với âm thanh sôi động, gương mặt ai cũng ánh lên rạng ngời thật tuyệt vời. Âm nhạc, thể thao hoà quyện, làm nên bản sắc khác biệt của VPBank Can Tho Music Night Run 2024.” anh Hoàng Anh cho biết.



Thành viên Sóc Trăng runners.

Là giải đấu phong trào, không đặt nặng thành tích nhưng trước giờ race, nhiều câu lạc bộ, runner vẫn chú tâm rèn luyện thể chất, thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý đảm bảo sức bền thi đấu. Các workshop chia sẻ tip nạp năng lượng, khoáng chất, cân bằng lượng nước trong suốt đường chạy... được câu lạc bộ tổ chức thường xuyên nhằm giúp runner có nền tảng sức khỏe tốt.

“VPBank Can Tho Music Night Run 2024 diễn ra vào thời điểm miền Tây bắt đầu nắng nóng. Do đó, thời tiết sẽ là thách thức với VĐV. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích runner chú ý đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe trong suốt đường chạy. Chúng ta đến với chạy bộ là để khỏe, để tốt hơn, nên không thể dễ dãi trong tập luyện và chuẩn bị” - Anh Đan Võ, hướng dẫn kỹ thuật Sóc Trăng runners chia sẻ.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ khởi tranh vào chiều 13/4 với 5.000 VĐV thi đấu. Đường chạy sẽ đưa runner băng qua những danh lam thắng cảnh, công trình biểu tượng của thủ phủ miền

Tây sông nước. Tham gia giải đấu, VĐV sẽ được tận hưởng đường đua ngập tràn âm nhạc, sở hữu bộ racekit ấn tượng, huy chương, áo đấu độc đáo, trải nghiệm dịch vụ y tế, tiếp nước chuyên nghiệp, khám phá khu ẩm thực mang đậm phong vị đặc trưng của miền sông nước Cần Thơ.

Giải đấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024 không chỉ có sự góp mặt của hàng ngàn runner mà còn là điểm hẹn của tình nguyện viên, khán giả cổ vũ. Tất cả cùng hội tụ, chia sẻ niềm đam mê, tình yêu với thể thao, âm nhạc. Hãy cùng đếm ngược chờ đợi VPBank Can Tho Music Night để tận hưởng không gian đêm Cần Thơ tung bừng, rục rịch, sống động.

Không thể bỏ lỡ Giải chạy nhí Kun Happy Run Cần Thơ 2024

Tin mới, các Runner có thể đăng ký cho con tham gia giải chạy KUN Happy Run Cần Thơ 2024 diễn ra ngay trước giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Đây là dịp để các con được chạy, được vui, được thỏa sức 'Cùng KUN vận động mỗi ngày'.

Kun Happy Run Cần Thơ 2024

- Ngày nhận BIB, Racekit: 08:00 – 18:00 ngày 12/04/2024.
- Ngày chạy chính thức: 06:00 – 11:30 ngày 13/04/2024.
- Địa điểm: Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Cập nhật các thông tin mới nhất về giải chạy:
 - + Fanpage KUN Marathon: <https://www.facebook.com/kunmarathon/>
 - + TikTok Cùng KUN Làm Việc Tốt: <https://www.tiktok.com/@cungkunlamviectot>.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/runner-cho-mong-kham-pha-vpbank-can-tho-music-night-run-2024>